

TỔ NGŨ VĂN - 10 NĂM TRUYỀN LỬA



Tổ Ngũ văn trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn tỉnh Ninh Thuận có tiền thân là tổ Khoa học xã hội. Trong những ngày đầu thành lập trường, nhóm Ngũ văn có 4 cô giáo từ các trường Chu Văn An, Nguyễn Trãi, Trần Quốc Toản chuyển về. Lực lượng mỏng, công việc nặng, mỗi thành viên trong nhóm đã miệt mài truyền lửa cho những lứa học sinh đầu tiên. Đến nay, sau 10 năm trưởng thành và phát triển, đội ngũ của tổ đã có những đổi thay so với ban đầu (các cô giáo Lê Thị Ngọc Bảo, Đoàn Thị Hà Nhung, Trần Thị Phúc Hòa, Nguyễn Thị Khánh Trang vì những lý do khác nhau đã chuyển công tác và nghỉ hưu) nhưng tổ Ngũ văn vẫn tự hào là một bộ phận quan trọng của nhà trường; tự hào vì những thành tích tổ đã đạt được trong thời gian qua (11 giải HSG Quốc gia); tự hào vì tổ đã xây dựng được truyền thống yêu thương, đoàn kết, coi trọng tinh thần nhân văn...

Trong thời gian đến, 7 thành viên của tổ gồm: Cô Lê Thị Ánh Linh - Tổ trưởng, Thầy Vũ Bá Hùng - Tổ phó, Thầy Lưu Công Lương - Chủ tịch Công Đoàn, Cô Trần Thị Yến - Tổ trưởng Công Đoàn, Cô Phạm Thị Ngọc - Tổ phó Công Đoàn, Thầy Nguyễn Đức Thạch và Thầy Đặng Quang Sơn không những tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong các hoạt động của nhà trường mà còn phát huy trí tuệ, ngọn lửa đam mê của mỗi cá nhân và cả tập thể xây dựng Tổ Ngữ văn nói riêng và trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn nói chung ngày càng phát triển vững bền.

*Mỗi trái tim mang hình ngọn lửa
Cùng học trò chia sẻ đam mê
Văn chương đi với cuộc đời
Buồn vui thấu hiểu cho người thành nhân.*



Th
 áng 8 năm 2008 khi trường THPT chuyên Lê Quý Đôn được thành lập, nhóm Toán và nhóm Tin học được cơ cấu thuộc về tổ Tự Nhiên do Thầy Trần Nhật Quang làm tổ trưởng, thầy Lưu Văn Hai là tổ phó. Khi đó nhóm Toán chỉ gồm 6 giáo viên là thầy Trần Thanh Tuấn (Hiệu Trưởng), thầy Phạm Văn Phú (Phó Hiệu Trưởng), thầy Trần Nhật Quang, thầy Trần Văn Trung, thầy Cao Trần Tứ Hải, thầy Nguyễn Bằng Phong và 1 học là cô Phạm Thị Hoài Thanh. Đến năm học 2010-2011 tổ Toán-Tin được thành lập trên cơ sở hợp nhất nhóm Toán và nhóm Tin học do thầy Trần Nhật Quang làm tổ trưởng. Từ năm học 2013-2014 đến năm học 2016-2017, thầy Cao Trần Tứ Hải là tổ trưởng. Từ năm học 2017-2018 đến nay, thầy Nguyễn Bằng Phong đảm nhận nhiệm vụ tổ trưởng.

TỔ TOÁN - TIN

TJNH THÀNH HỌC HỎI

KHÔNG NGỜNG



Trong năm học 2018-2019, tổ Toán – Tin có 17 CBQL – giáo viên trong đó có 01 Tiến sĩ, 01 NCS tại ĐHSP TP. HCM, 11 Thạc sĩ và 03 giáo viên đang theo học thạc sĩ Tin học. Đội ngũ giáo viên của tổ Toán – Tin có chuyên môn vững vàng, luôn tích cực tìm tòi học hỏi về mọi mặt nhằm phục vụ tốt công tác giảng dạy; tiếp cận tốt các phương pháp dạy học mới; nghiên cứu đổi mới phương pháp giảng dạy và bồi dưỡng học sinh giỏi. Trong các năm học vừa qua, tổ Toán-Tin đã đạt được 16 giải HSG cấp Quốc gia, trong đó có 04 giải Ba và 12 giải KK.

Mục tiêu của tổ Toán-Tin là phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục phổ thông; giáo dục các học sinh thành người có lòng yêu nước, tinh thần vượt khó, tự hào, tự tôn dân tộc; có khả năng tự học, nghiên cứu khoa học và sáng tạo; có sức khỏe tốt để đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước. Bên cạnh đó, một mục tiêu quan trọng của tổ Toán-Tin là phát hiện, đào tạo các học sinh có năng khiếu về Toán, Tin học để đạt được những kết quả xuất sắc trong học tập cũng như định hướng phát triển năng lực cá nhân của các em về Toán và Tin học trong tương lai.



TỔ VẬT LÝ – CÔNG NGHỆ **KẾT NỐI NHỮNG ĐAM MÊ**

Cùng với lịch sử phát triển của nhà trường, tổ Vật lý - Công nghệ đã thực hiện nghiêm túc các quy chế chuyên môn, công tác đổi mới dạy học và kiểm tra đánh giá học sinh, luôn được sự ủng hộ nhiệt tình và thực hiện tích cực của các giáo viên và học sinh. Các giáo viên trẻ không ngừng học hỏi để nâng cao trình độ chuyên môn và nghiệp vụ, đổi mới tổ chức dạy học để phù hợp với yêu cầu đổi mới của ngành và đất nước. Những nỗ lực và tâm huyết của các thầy cô giáo trong tổ Vật lý - Công nghệ trong 10 năm qua đã có những thành tích đáng trân trọng:



Năm học 2008 – 2009: tổ Khoa học Tự nhiên, tập thể tổ LĐTĐ.

Năm học 2009 – 2010: thành lập tổ Vật lý – Công nghệ (4 thành viên). 01 CSTĐ cấp tỉnh (Luru Văn Hai), tập thể tổ LĐTĐ.

Năm học 2010 – 2011: 03 học sinh đạt giải khuyến khích HSG cấp quốc gia, tập thể tổ LĐTĐ.

Năm học 2012 – 2013: 02 học sinh đạt giải khuyến khích cuộc thi sáng tạo KHKT cấp quốc gia.

Năm học 2014 – 2015: 02 học sinh đạt giải khuyến khích cuộc thi sáng tạo KHKT cấp quốc gia.

Năm học 2015 – 2016: 01 học sinh đạt giải khuyến khích HSG cấp quốc gia, 02 học sinh đạt giải ba cuộc thi sáng tạo KHKT cấp quốc gia, tập thể tổ LĐTĐ.

Năm học 2016 – 2017: 02 học sinh đạt giải khuyến khích cuộc thi sáng tạo KHKT cấp quốc gia.

Trong những năm tiếp theo, các thành viên của tổ Vật lý - Công nghệ sẽ tiếp tục:

- Phân đầu học tập để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.
- Đẩy mạnh công tác đổi mới dạy và học theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh.
- Phát huy những thành tích đạt được, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được phân công.
- Nâng cao chất lượng dạy và học, đẩy mạnh thành tích học sinh giỏi văn hóa các cấp.



**TỔ HÓA HỌC -
ĐOÀN KẾT, TỰ HÀI TỰ HÀN**

TỔ Hóa học được hình thành từ những ngày đầu thành lập trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn. Đã 10 năm trôi qua, tổ đã đón nhận những thành viên mới, đồng thời cũng bùi ngùi chia tay thầy cô đến tuổi nghỉ hưu. Các thành viên trong tổ luôn đoàn kết, thân thiện và quan tâm giúp đỡ nhau trong mọi công việc cũng như trong cuộc sống.

Hiện nay, tổ Hóa học gồm 07 thành viên (trong đó 06 thành viên có trình độ thạc sỹ). Các thành viên đều có nền tảng kiến thức vững chắc, tâm huyết với nghề. Trong 10 năm qua, tổ đều đạt thành tích tập thể lao động tiên tiến, nhiều cá nhân trong tổ đạt chiến sĩ thi đua cấp cơ sở cũng như chiến sĩ thi đua cấp tỉnh.



Thành tích của học sinh các lớp chuyên Hóa cũng như các đội tuyển Hóa rất đáng tự hào. Môn Hoá học đạt 5 giải Khuyến khích học sinh giỏi cấp Quốc gia các năm 2009, 2010, 2011, 2016.

Hy vọng, trong những năm tiếp theo, các thành viên trong tổ Hóa học sẽ tiếp tục đạt được những thành tích cao trong công tác giảng dạy cũng như công tác kiêm nhiệm.

TỔ CHUYÊN MÔN SINH - CN - TDQP QUA CÁC NĂM HỌC



Với đặc điểm là một tổ ghép từ 3 phân môn là Sinh học, Công nghệ và Thể dục quốc phòng, có thể nói đây là một tổ có nhiều hoạt động đa dạng và phong phú trong trường. Dù đến

từ các bộ môn khác nhau với những lĩnh vực chuyên môn cũng như sở trường, sở đoản khác nhau nhưng với lòng yêu nghề, yêu trò các thành viên trong tổ nhanh chóng tìm thấy tiếng nói chung và đã tạo thành một tập thể gắn kết. Trong những năm qua, tổ đã đạt được nhiều thành tích đáng khích lệ trong việc bồi dưỡng học sinh giỏi tham dự các kì thi cấp Tỉnh, cấp Quốc gia. Riêng môn Thể dục quốc phòng, các giáo viên đã huấn luyện và dẫn dắt nhiều đội tuyển các môn tham gia Hội khỏe Phù đổng, Đại hội điền kinh cấp Tỉnh... đạt thành tích cao. Bản thân các giáo viên cũng đạt chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, cấp Tỉnh, đạt giải cao trong các Hội thi giáo viên giỏi cấp Tỉnh, cấp Quốc gia...

Trong những năm tới, Tổ sẽ tiếp tục phấn đấu đạt thêm nhiều thành tích cao hơn nữa để hòa chung với sự phát triển của toàn trường cũng như xứng đáng với sự kỳ vọng và mong đợi của lãnh đạo, nhân dân và học sinh tỉnh nhà.

TỔ TIẾNG ANH **- NĂNG ĐỘNG, CỐNG HIẾN**

Mười năm với cuộc đời của một con người không phải là dài, nhưng chặng đường mười năm (2008-2018) của một Tổ chuyên môn là một chặng đường không phải là ngắn _ một chặng đường ghi dấu ấn của bao thế hệ thầy cô và học sinh dưới mái trường Lê Quý Đôn thân yêu. Trong ngôi nhà ấm cúng ấy, Tổ Tiếng Anh _ một tập thể chuyên môn đã sát cánh bên nhau làm việc như những người bạn, những người đồng nghiệp chân thành trong sự nghiệp trồng người, trên con đường phấn đấu để tìm kiếm thành công cho những ước mơ tương lai.

Cho dù trước mắt vẫn còn không ít những chông gai thách thức, nhưng tập thể Tổ Tiếng Anh với những trái tim say mê, với bầu nhiệt huyết căng đầy, với những khối óc đầy sáng tạo và những đôi mắt ánh lửa niềm tin nguyện mang hết tâm huyết, truyền lửa cho nhiều hơn nữa những thế hệ học trò, gieo cho các em những hạt mầm đam mê, hoài bão và mơ ước. Trong hành trình 10 năm ấy và những chặng đường tiếp theo tập thể Tổ Tiếng Anh luôn cố gắng hết sức mình để mang lại những thành quả thiết thực góp phần vào thành tích chung của toàn trường và là tiền đề cho sự tiếp nối và phát triển của Tổ nói riêng và nhà trường nói chung trong những chặng đường kế tiếp.

Mười năm không phải là một cái đích, nó là một cái mốc đánh dấu cho sự phát triển và xây dựng trong những chặng đường tiếp theo trong một hành trình dài đến vô tận trong sự nghiệp thiết kế những tâm hồn. Vì lẽ đó, 9 thành viên của tập thể Tổ Tiếng Anh:



1. *Thầy Nguyễn Đức Vũ (Tổ trưởng chuyên môn)*
2. *Cô Huỳnh Thục Hạ Đoan (Tổ phó chuyên môn)*
3. *Thầy Đặng Ngọc Hà*
4. *Cô Nguyễn Nhật Bích Lê*
5. *Cô Phạm Nguyễn Hoàng Minh*
6. *Cô Báo Nguyễn Thái Chi*
7. *Cô Đặng Vũ Phương Thảo*
8. *Thầy Nguyễn Ngọc An*
9. *Cô Lương Thị Thanh Hiền*

Quyết tâm trở thành một tập thể vững mạnh, đoàn kết, cống hiến vì học sinh thân yêu.



TỔ SỬ - ĐỊA - GIÁO DỤC CÔNG DÂN



Cùng với lịch sử phát triển của nhà trường, Tổ Sử - Địa - GDCD đã thực hiện nghiêm túc các quy chế chuyên môn, công tác đổi mới dạy học và kiểm tra đánh giá học sinh luôn được sự ủng hộ nhiệt tình và thực hiện tích cực của các giáo viên và học sinh. Các giáo viên trẻ không ngừng học hỏi để nâng cao trình độ chuyên môn và nghiệp vụ, đổi mới tổ chức dạy học để phù hợp với yêu cầu đổi mới của ngành và đất nước.

Những nỗ lực và tâm huyết của các thầy cô giáo trong tổ Sử - Địa - GDCD trong 10 năm qua đã có những thành tích đáng trân trọng:

Năm học 2008 – 2009: 02 Giải khuyến khích HSG cấp quốc gia.

Năm học 2009 – 2010: 01 Giải khuyến khích HSG cấp quốc gia.

Năm học 2010 – 2011: 01 Giải khuyến khích HSG cấp quốc gia, tập thể tổ LĐT.

Năm học 2011 – 2012: 01 Giải khuyến khích HSG cấp quốc gia, 01 GV dạy giỏi cấp tỉnh (Võ Đức An), tập thể tổ LĐT.

Năm học 2012 – 2013: 01 Giải khuyến khích HSG cấp quốc gia, tập thể tổ LĐTĐ.

Năm học 2013 – 2014: 01 Giải Ba HSG cấp quốc gia, 01 CSTĐ cấp tỉnh (Võ Đức An), tập thể tổ LĐTĐ.

Năm học 2014 – 2015: 01 Giải khuyến khích HSG cấp quốc gia, tập thể tổ LĐTĐ.

Năm học 2015 – 2016: 01 Giải khuyến khích HSG cấp quốc gia, 01 Bằng khen của UBND tỉnh về thành tích bồi dưỡng học sinh giỏi quốc gia cấp quốc gia (Nguyễn Ngọc Gia Lăng), tập thể tổ LĐTĐ.

Năm học 2016 – 2017: 01 CSTĐ cấp tỉnh (Nguyễn Ngọc Hương), tập thể tổ LĐTĐ.

Năm học 2017 – 2018: 01 Giải khuyến khích HSG cấp quốc gia, 01 Bằng khen của UBND tỉnh về thành tích bồi dưỡng học sinh giỏi quốc gia (Nguyễn Thụy Ngọc Trang), tập thể tổ LĐTĐ.

Trong những năm tiếp theo, các thành viên của tổ Sư - Địa - GDCC

- Phân đầu học tập để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.
- Đẩy mạnh công tác đổi mới dạy và học theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh.
- Nâng cao chất lượng dạy và học, đẩy mạnh thành tích học sinh giỏi văn hóa các cấp.



TỔ VĂN PHÒNG **- NỖ LỰC VÀ SẴN SẼNG**

Tổ Văn phòng trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn có nhiệm vụ thực hiện các công việc hành chính và phục vụ cho công tác giảng dạy của Trường. Tổ gồm các bộ phận: Công nghệ thông tin, học vụ, kế toán, thủ quỹ, thư viện, văn thư, y tế, thiết bị, bảo vệ, phục vụ. Tuy không trực tiếp giảng dạy học sinh nhưng công việc của Tổ nhằm hỗ trợ các hoạt động giảng dạy, giáo dục của nhà trường. Những công việc đó có liên quan đến điều hành chung hoạt động của nhà trường như đảm bảo điều kiện vật chất, tài chính, chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cho giờ lên lớp của giáo viên cũng như các em học sinh. Căn cứ theo nhiệm vụ năm học của Trường, các bộ phận luôn chấp hành nghiêm túc công việc của mình, nhằm thực hiện tốt nhất kế hoạch nhà trường đề ra.



Tuy mỗi bộ phận đảm nhiệm một công việc khác nhau nhưng tất cả đều hướng về một mục đích là phục vụ tốt cho giảng dạy và học tập, đều cùng nhau cố gắng hoàn thành tốt công việc được phân công. Ngoài việc thực hiện tốt nhiệm vụ của mình Tổ văn phòng



luôn phối hợp tốt với các tổ chuyên môn, phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của nhà trường, thể hiện tinh thần đoàn kết, nhất trí trong mọi công việc được giao. Vai trò của Tổ Văn phòng không thể thiếu được trong hoạt động chung của nhà trường. Dù công việc thầm lặng nhưng tổ văn phòng đã góp phần không nhỏ vào thành tích chung của nhà trường. Mọi thành viên trong tổ luôn coi nơi đây như “Gia đình thứ hai” của mình. Có được kết quả hôm nay là sự nỗ lực, tâm huyết và phấn đấu không ngừng của các thành viên trong tổ.

